

ชีวิตเอ็กซ์คลูซีฟใน “ไพรเวท คันทรี คลับ” เมมเบอร์ชิพตลอดชีพสำหรับไลฟ์สไตล์เหนือระดับ

เมื่อพูดถึงเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของผู้มีฐานะแล้ว การมีคฤหาสน์ในเมืองตากอากาศ เพนท์เฮาส์บนยอดตึกหวือใจกลางเมือง หรือคอลเล็กชันซูเปอร์คาร์ คงเป็นอย่างแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง แต่รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันการได้เป็นเมมเบอร์ชิพในไพรเวท คันทรี คลับยังเป็นเทรนด์ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี



Wisconsin Club, United States

การเข้าสังคมของบรรดาชนชั้นสูงในคลับส่วนตัวนั้นมีมานานมากกว่า 100 ปีแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นในประเทศอังกฤษ และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ และมีบทบาทสำคัญมากในสังคมชนชั้นสูงในช่วงศตวรรษที่ 1900 จนถึงปัจจุบัน คันทรี คลับยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มเฉพาะ ซึ่งในระยะแรกเริ่ม คันทรี คลับจะมีการจำกัดสมาชิกเฉพาะสุภาพบุรุษและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก



การเข้าสังคมในคลับของชาวอังกฤษ

ภาพวาดโดย George Cruikshank

เนื่องจากคลับเหล่านี้จะจำกัดสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น จึงให้ทั้งความเอ็กซ์คลูซีฟและเป็นส่วนตัว คันทรี คลับจึงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการนัดพบปะพูดคุยเพื่อเจรจาทางธุรกิจและเข้าสังคม ผ่านการทำกิจกรรมกีฬาต่างๆ ร่วมกัน อาทิ กอล์ฟ เทนนิส ไปโล รวมถึงการสังสรรค์ในร้านอาหารและเลาจน์ภายในคันทรี คลับที่เป็นส่วนตัวนี้



St. Andrews Links, Scotland

จะต้องได้รับเชิญเท่านั้น โดยพิจารณาจากฐานะทางสังคม ชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับในสังคม จนกระทั่งในระยะ



หลังข้อจำกัดของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ลดน้อยลง แต่ยังคงสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ด้วยรูปแบบไพรเวทและความเอ็กซ์คลูซีฟนี้เอง การบริการภายในไพรเวท คันทรี คลับ จึงต้องมีความพิเศษและพิถีพิถันเป็นอย่างมาก พนักงานที่ให้บริการทุกคนจะได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี ในการจดจำรายละเอียดของลูกค้า ทั้งรายการอาหารโปรดและกิจกรรมที่ชื่นชอบเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

ปัจจุบัน คันทรี คลับเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในทวีปเอเชีย สำหรับในประเทศไทย ไพรเวท คลับที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ ราชกรีฑาสโมสร และ โปโล คลับ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ที่กระจายตัวอยู่นอกเมืองอีกหลายแห่ง สนนราคาค่าแรกเข้าสมาชิกแบบตลอดชีพเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมทั้งค่าบำรุงรักษารายปีอีกไม่ต่ำกว่าหลักหมื่น

ภาพลักษณ์ของคันทรี คลับในมุมมองหลายๆ คนอาจมองว่าเข้าถึงยากและค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟ แต่คันทรี คลับใหม่ๆ ในยุคหลังเริ่มมีการปรับปรุงทั้งด้านภาพลักษณ์ ดีไซน์การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและแลนด์ส



มหาสมุทร คันทรี คลับและชายหาดแมน-เมด

เคปที่ร่วมสมัยมากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในคันทรี คลับก็มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยล่าสุด บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดตัว ไพรเวท คันทรี คลับแนวคิดใหม่

“มหาสมุทร คันทรี คลับ หัวหิน” ที่มีการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ในรูปแบบร่วมสมัยในสไตล์มินิมอลและกลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อให้สมาชิกได้รู้สึกถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง เฝียบพร้อมด้วยกิจกรรมทั้งด้านกีฬาและการพักผ่อนแบบครบวงจร พร้อมด้วยคริสตัล ลาภูน สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดมโหฬารมากกว่า 45 ไร่ ฉีกแนวจากไพรเวท คันทรี คลับแบบเดิมๆ ที่นิยมใช้พื้นที่ขนาดมโหฬารสำหรับเป็นสนามกอล์ฟมากกว่า โดย



กิจกรรมทางน้ำในมหาสมุทร คริสตัล ลาภูน

สมาชิกสามารถเล่นกีฬาทางน้ำได้ในคริสตัล ลากูน เสมือนอยู่กลางทะเลจริงๆ โดยไม่ต้องกังวลถึงอันตรายจากคลื่นลมและสัตว์อันตรายที่แฝงมากับน้ำทะเล ภายใต้การควบคุมด้านความสะอาดและความปลอดภัยจากเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของคริสตัล ลากูนส์ คอร์ปอเรชั่น

“หัวหินเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของคนไทยในทุกยุคทุกสมัยและเป็นเมืองที่คนกรุงเทพฯ นิยมสร้างบ้านหลังที่สองมากที่สุด มีทั้งโรงแรมและรีสอร์ทตากอากาศ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและกอล์ฟคลับมากมาย แต่ยังไม่มีความพร้อมด้านที่ครบครันครบถ้วนทั้งที่พักผ่อนแบบครบวงจร มหาสมุทรร คันทรี คลับ จึงเป็นคันทรี คลับแห่งแรกในหัวหินและเป็นสถานที่ที่จะตอบสนองทุกโจทย์ความต้องการด้านไลฟ์สไตล์และการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวและเอ็กซ์คลูซีฟอย่างที่หลายคนมองหา โดยคริสตัล ลากูนถือเป็นจุดขายที่สร้างความแตกต่างให้กับมหาสมุทรร คันทรี คลับเพราะยังไม่มีใครทำมาก่อนทั้งในหัวหินและประเทศไทย” นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าว



มหาสมุทรร คันทรี คลับ พูล เฮ้าส์

สำหรับผู้สนใจอยากมีไลฟ์สไตล์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในไพรเวท คันทรี คลับ แห่งใหม่ล่าสุดของไทย และแห่งแรกในเมืองตากอากาศยอดนิยมอย่างหัวหิน สามารถสมัครสมาชิกได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 237 1414 (ออฟฟิศกรุงเทพฯ) 032 510 314 (ออฟฟิศหัวหิน) และ www.mahasamutr.com

#####

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เผยแพร่โดย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น
โทร. 02-118-9599 อีเมล pr@pacedev.com